

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN CÀNG LONG**

Số: 2283 /UBND-NC  
V/v trả lời câu hỏi của công dân  
trên Cổng Thông tin điện tử

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Càng Long, ngày 17 tháng 9 năm 2021

Kính gửi:

- Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh.
- Ông Phạm Khánh Băng, địa chỉ: ấp Số 3, xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long.

Ngày 13/9/2021 Ủy ban nhân dân huyện Càng Long nhận được đơn phản ánh, kiến nghị của ông Phạm Khánh Băng, địa chỉ ấp Số 3, xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long, trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh.

*Nội dung câu hỏi: Dạ cho em hỏi về việc hỗ trợ tiền cho người thất nghiệp vì dịch COVID -19. Ba mẹ em là người lao động tự do làm công nhân cho 1 xưởng dĩa, có làm đơn xin trợ cấp nhưng ở xã nói là chưa tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ, trong khi đó 1 số xã khác trong huyện đã nhận được gói hỗ trợ rồi, xin hãy giải đáp thắc mắc dùm ạ. Xin cảm ơn!*

Ủy ban nhân dân huyện xin trả lời câu hỏi nêu trên đến Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh, ông Phạm Khánh Băng, địa chỉ ấp Số 3, xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19;

Căn cứ Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 13/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Công văn số 3295/UBND-KT, ngày 10/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc hướng dẫn triển khai nhóm chính sách lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long phối hợp các đơn vị có liên quan xác minh làm rõ việc phản ánh kiến nghị của ông Phạm Khánh Băng, địa chỉ ấp Số 3, xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long.

Theo Báo cáo số 110/BC-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Cẩm về việc báo cáo phản ánh, kiến nghị của ông Phạm Khánh Băng, địa chỉ ấp Số 3, xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long, cụ thể như sau:

Ông Phạm Khánh Băng trình bày do lên trang mạng hỏi gói hỗ trợ thấy phần giải đáp thắc mắc mới bấm vô hỏi để rõ gói nào được hỗ trợ, gói nào chưa để làm hồ sơ cho Cha với Mẹ hưởng chế độ chứ không có phản ánh, kiến nghị.

Về phần nói có làm đơn xin hỗ trợ nhưng ở xã nói là chưa tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ; là không đúng vì Cha, Mẹ ông Phạm Khánh Băng là ông Phạm Văn Hiền, sinh năm: 1973 và Mẹ là Nguyễn Thị Biết, sinh năm: 1972, địa chỉ ấp Số 3, xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long, có làm nghề Sơ chế cơm dừa, chạy chỉ dừa cho Công ty TNHH MTV Vinh Linh, chỉ hỏi ở ông Trần Thanh Nhã, Trưởng ban nhân dân ấp Số 3, xã Mỹ Cẩm để làm hồ sơ hưởng chế độ Lao động tự do nhưng được ông Nhã, Trưởng ban nhân dân ấp trả lời không được hưởng vì không có nằm trong 12 nhóm ngành, nghề theo Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 13/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Qua tiếp xúc thì ông Khánh Băng nói do nghe nhầm, tưởng Cha, Mẹ có lên xã Mỹ Cẩm hỏi.


Về phần nói trong khi đó có 1 số xã khác trong huyện đã nhận được gói hỗ trợ rồi: ông Phạm Khánh Băng trình bày là do tưởng ngành nghề của Cha, Mẹ có trong gói hỗ trợ nên định hỏi chứ không có ý so bì các xã khác.

Qua trao đổi và giải thích về các chính sách hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 và thông tin triển khai thực hiện Công văn 4017/UBND-KT ngày 09/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc bổ sung các ngành nghề ngoài Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 13/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thì ông Phạm Khánh Băng thống nhất hứa sẽ lên trang Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh nói rõ đã hiểu và xin không phản ánh.

Ủy ban nhân dân huyện trả lời câu hỏi nêu trên gửi đến Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh, ông Phạm Khánh Băng, địa chỉ ấp Số 3, xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh nắm./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBND xã Mỹ Cẩm;
- CVP, PCVP;
- Lưu: VT, Tổ NC.

KT. Trung 

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Huỳnh Công Tín**